



THÔNG CÁO BÁO CHÍ

ĐỀ PHÁT HÀNH NGAY: Ngày 25 tháng Tư năm 2023

LIÊN HỆ: communications@baaqmd.gov

Địa Hạt Không Khí xuất bản tài liệu hướng dẫn đầu tiên về công lý môi trường

SAN FRANCISCO – Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh đã xuất bản một chương về công lý môi trường có tên [Các Phương Pháp Thực Hành Tốt Nhất để Tập Trung vào Công Lý Môi Trường, Sức Khỏe và Công Bằng](#), trong Đạo Luật Chất Lượng Môi Trường California được cập nhật gần đây của cơ quan hay [CEQA \(California Environmental Quality Act\), Hướng Dẫn về Chất Lượng Không Khí](#).

CEQA là luật tiểu bang, nói chung yêu cầu các cơ quan chính quyền thông báo cho những người ra quyết định và công chúng về các tác động môi trường tiềm ẩn của các dự án nhà ở, thương mại, công nghiệp và các dự án khác, đồng thời giảm thiểu những tác động môi trường đó trong phạm vi cho phép.

Chương về công lý môi trường trong Hướng Dẫn CEQA năm 2022 của Địa Hạt Không Khí – là tài liệu đầu tiên thuộc loại này được xuất bản ở California – công nhận yêu cầu cấp thiết của chính sách nhằm giúp giải quyết những bất bình đẳng lâu dài và mới phát sinh trong việc xác định vị trí, thiết kế và phát triển các nguồn gây ô nhiễm tiềm ẩn. Ngoài việc giảm thiểu tác động của ô nhiễm, hướng dẫn này sẽ thúc đẩy sự tham gia có ý nghĩa của các thành viên cộng đồng trong tất cả các giai đoạn của quá trình ra quyết định về môi trường và sử dụng đất.

TS. Philip Fine, viên chức điều hành của Địa Hạt Không Khí cho biết: “Việc phát triển chính sách quan trọng này khẳng định cộng đồng có quyền tham gia ở mọi cấp độ ra quyết định đối với các dự án được lên kế hoạch trong khu phố của họ. Chúng tôi tự hào công bố hướng dẫn chưa từng có này, được thiết kế để giảm lượng khí thải độc hại và rủi ro sức khỏe trong các cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề, đồng thời giúp các cơ quan trên toàn tiểu bang lấy công lý môi trường làm trọng tâm cho công việc của họ”.

Nhân viên Địa Hạt Không Khí sẽ trình bày tài liệu mới này trước các chuyên gia môi trường trên toàn tiểu bang vào Thứ Ba, ngày 25 tháng Tư, tại Hội Nghị Hiệp Hội Chuyên Gia Môi Trường Năm 2023. Các cơ quan khác ở California được khuyến khích sử dụng tài liệu hướng dẫn này để tập trung vào công lý môi trường, sức khỏe và công bằng khi đánh giá các dự án theo CEQA.

[Cơ Quan Quản Lý Chất Lượng Không Khí Vùng Vịnh](#) là cơ quan vùng chịu trách nhiệm bảo vệ chất lượng không khí trong Vùng Vịnh gồm chín quận. Kết nối với Địa Hạt Không Khí qua [Twitter](#), [Facebook](#) và [YouTube](#).

###

Văn Phòng Thông Tin của Địa Hạt Không Khí
375 Beale Street, Suite 600, San Francisco, CA 94105
[Trang Chủ của Địa Hạt Không Khí](#) | [Thông Cáo Báo Chí](#)